

Số: 250/HD-TUHCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

HƯỚNG DẪN

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018

Thực hiện Kế hoạch số: 175 /KH-TUHCĐ ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “*Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo*” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018, Trung ương Hội hướng dẫn triển khai như sau:

I. Mục đích

1. Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm triển khai Cuộc vận động và các mô hình công tác xã hội nhân đạo (từ năm 2008 đến năm 2018) và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện, đề ra phương hướng trong thời gian tới.

2. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và vận động ủng hộ, tài trợ cho Cuộc vận động và các mô hình công tác xã hội nhân đạo.

II. Thời gian: Các tỉnh, thành Hội hoàn thành tổng kết trong tháng 12/2018; Trung ương Hội tiến hành tổng kết vào tháng 01/2019.

III. Kết quả đầu ra¹

- Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động và các mô hình công tác xã hội nhân đạo; định hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện Cuộc vận động, đề nghị Trung ương Hội khen thưởng về kết quả thực hiện Cuộc vận động.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, lồng ghép với Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018 của các tỉnh, thành Hội.

¹ Kết quả đầu ra của Hội nghị Tổng kết do Trung ương Hội tổ chức gồm: i) Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động và các mô hình công tác xã hội nhân đạo; ii) Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Hội về kết quả 10 năm triển khai Cuộc vận động và định hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo; iii) Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động; iv) Phim phóng sự về Cuộc vận động và các mô hình công tác xã hội nhân đạo; v) Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

